

# สำเนา

## ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๗๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของรัฐบาล

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๗๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) เกี่ยวกับผลการสำรวจการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีเห็นว่า โดยที่ปัจจุบันรัฐบาลได้ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและสอดคล้องกับประชาชนทุกกลุ่ม เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในภาครัฐเพื่อยกระดับสู่รัฐบาลดิจิทัล การวางรากฐานเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้เด็กและเยาวชนเป็นประชากรแห่งศตวรรษที่ ๒๑ การวางรากฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการปฏิรูปกฎหมายให้มีความทันสมัย โปร่งใส และอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และการดำเนินชีวิตของประชาชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลผลสัมฤทธิ์และความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปของรัฐบาลในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจหรือมีผลกระทบต่อสาธารณสุขอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง เพื่อให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (เรื่อง ผลการสำรวจการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔) อย่างต่อเนื่อง จริงจัง และให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในระดับจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และสื่อท้องถิ่นของจังหวัดและพื้นที่ รวมถึงในกรณีที่พบว่าเรื่องใดมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ไม่เป็นจริง หรือไม่เป็นปัจจุบัน ก็ให้เร่งรัดชี้แจง ทำความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในทุกช่องทางการสื่อสารที่สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๓๔ (อธิษฐาน) ๑๕๐๓ (ปภัศรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dcab@soc.go.th (ke 25-05-64)

หมายเหตุ	อัยการสูงสุด	: จึ่งกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	รอง-นรม., รัฐ-นร.	: จึ่งเรียนยืนยันมา
	กระทรวง	: จึ่งเรียนยืนยันมาและถือปฏิบัติต่อไป
	องค์กรอิสระ	: จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	กรม	: จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป